



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล (กองยุทธศาสตร์สาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม โทร./โทรสาร ๐ ๒๒๒๕ ๔๕๕๘ หรือโทร. ๑๕๑๕)
ที่ กท ๐๕๐๔/๒๒ วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) ผ่านระบบวีดิทัศน์
ทางไกล (VCS) ประจำวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขต

พร้อมนี้ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลขอส่งสำเนาหนังสือฯ ด่วนที่สุด ที่ กท ๐๕๐๔/๕๐
ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๔ เรื่อง รายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง
(ศปม.) ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) ประจำวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๔ มาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา
ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ตามที่ปลัดกรุงเทพมหานครได้โปรดสั่งการต่อไป

(นายประสพสุข ริมพโกวิท)

รองผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล

ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล



บันทึกข้อความ

ไฟล์เอกสาร

วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๔

ศึกษาแล้ว

ส่วนราชการ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล (กองยุทธศาสตร์สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โทร./โทรสาร ๐ ๒๒๒๔ ๔๕๕๘ หรือโทร. ๑๕๑๕) ๒๓๖
ที่ กท ๐๕๐๔/๕๐ วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์
ทางไกล (VCS) ประจำวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๔

ศปม. ๖
ด.ย. ม.ค. ๒๕๖๔
๑๕.๕๐๖

เรียน ปลัดกรุงเทพมหานคร

ต้นเรื่อง กระทรวงมหาดไทยมีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๔/๕๐๔๗ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๓ เชิญปลัดกรุงเทพมหานครหรือผู้แทนเข้าร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) เพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ซึ่งปลัดกรุงเทพมหานคร ได้มอบหมายให้ นายไทธิทร ธนสมบัติกุล ผู้ช่วยปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นผู้แทน และให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลเข้าร่วมประชุมและรายงานผล

ข้อเท็จจริง

๑. การประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) ประจำวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๔ โดยมี พลเอก สุพจน์ มาลานิยม เสนาธิการทหาร เป็นประธานฯ นายไทธิทร ธนสมบัติกุล ผู้ช่วยปลัดกรุงเทพมหานคร และมี ศปม.กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กอ.รมน. และกระทรวงมหาดไทย เข้าร่วมประชุม

๒. สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลได้ประสานกระทรวงมหาดไทย ซึ่งมีข้อสั่งการจากประธานฯ รายละเอียด ดังแนบ

ข้อพิจารณาและเสนอแนะ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลพิจารณาแล้ว เห็นควรแจ้งสำนักอนามัย สำนักการแพทย์ สำนักเทศกิจ สำนักงานประชาสัมพันธ์ และสำนักงานเขตทราบ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางกฤษณา วัฒนศิริชัย)
ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล

- สนอ. สนพ. สนท. สำนักงานเขต และ สปส. เพื่อทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ตามที่ สยป. และ รป.กทม. เสนอ

๑๓ ม.ค. ๒๕๖๔

นางกฤษณา วัฒนศิริชัย
ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล

สรุปการประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.)

ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) ประจำวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๔

ณ ห้องศูนย์สายด่วน ๑๕๖๗ ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย (เดิม)

อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย

ระเบียบวาระที่	ข้อสั่งการ	การมอบหมาย
๑	<p>ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ฝ่ายการข่าว) รายงานและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยได้รายงานว่าในวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๔ ประเทศกัมพูชาได้รายงานว่ามีพบแรงงานกัมพูชาที่เดินทางกลับจากประเทศไทย ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เพิ่มขึ้นอีก ๑ ราย รวมถึงได้นำเสนอแนวโน้มสถานการณ์การแพร่ระบาดภายในประเทศซึ่งยังคงตรวจพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น เป็นผลสืบเนื่องจากการลักลอบเปิดบ่อนการพนันและการตรวจเชิงรุกในกลุ่มแรงงานต่างด้าว</p>	
๒	<p>ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ฝ่ายยุทธการ) ได้ชี้แจงภารกิจและประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้</p> <p>๑. คำสั่ง ศปม. ที่ ๒/๒๕๖๔ เรื่องการปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๘ (ฉบับที่ ๑๒) โดยมีรายละเอียด ดังนี้</p> <p>๑.๑ ปรับการตั้งจุดตรวจควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) รวมทั้งจัดตั้งคณะกรรมการประกอบกิจการและกิจกรรมตามมาตรการผ่อนคลาย โดยให้แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ มอบหน้าที่และอำนาจ และแต่งตั้งหัวหน้าคณะกรรมการประกอบกิจการและกิจกรรม</p> <p>๑.๒ เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจกิจการและกิจกรรมต่าง ๆ โดยให้ผู้ประกอบการ ผู้ให้บริการ ผู้เดินทาง และประชาชนทั่วไปปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด และประชาสัมพันธ์ให้มีการติดตั้งและใช้ระบบแอปพลิเคชัน “หมอชนะ” ในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และพื้นที่ควบคุมควบคู่กับการใช้แอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” ภายใต้กรอบของข้อกำหนดฯ</p> <p>๑.๓ จัดตั้งจุดตรวจหรือจุดสกัดเพื่อคัดกรองการเดินทางเข้า - ออกเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และพื้นที่ควบคุม โดยผู้ประสงค์จะเดินทางออกนอกพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรแสดงตนอื่น ๆ ควบคู่กับเอกสารรับรอง เว้นแต่เป็นผู้ซึ่งได้รับการยกเว้นตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด</p> <p>๑.๔ กวดขัน สอดส่องและเฝ้าระวังเพื่อป้องกันการลักลอบเข้าเมือง โดยผิดกฎหมายและการเปิดให้มีการมั่วสุมลักลอบเล่นการพนัน โดยเพิ่มความเด็ดขาดในการดำเนินการปราบปรามและลงโทษพนักงานเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ของรัฐรวมทั้งบุคคลใดก็ตามที่มีส่วนเกี่ยวข้อง</p>	<p>ศปม. ศปม.ทบ. ศปม.ทร. ศปม.ทอ. ศปม.ตร. ศปม.มท. กทม. กอ.รมน.</p>

ระเบียบ วาระที่	ข้อสั่งการ	การมอบหมาย
	<p>๑.๕ การดำเนินการดังกล่าวตามมาตรการที่ทางราชการกำหนดให้พิจารณาตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ และต้องไม่เป็นการก่อความเดือดร้อนแก่ประชาชนและผู้ประกอบกิจการเกินสมควรแก่เหตุ</p> <p>๒. การประสานการปฏิบัติในการยกระดับการป้องกันโรคและยกระดับพื้นที่ควบคุมสูงสุดที่จำเป็นต้องมีมาตรการเข้มงวดอย่างยิ่งของสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) (ศปก.) โดยให้ ศปม.เหล่าทัพ และ ศปม.ตร. บูรณาการการปฏิบัติร่วมกับจังหวัดและกรุงเทพมหานคร ในการจัดตั้งจุดตรวจร่วมเพื่อควบคุมปมคมนาคม ซึ่งประกอบด้วย ตำรวจ ทหาร ฝ่ายปกครอง และหน่วยงานด้านสาธารณสุข ตามเส้นทางหลัก เส้นทางรองและในพื้นที่เสี่ยงหรือล่อแหลม และจัดชุดสายตรวจร่วมเพื่อเสริมการปฏิบัติในพื้นที่รวมทั้งจัดให้มีแพทย์ทหาร และเจ้าหน้าที่เสนารักษ์ร่วมปฏิบัติ ณ จุดตรวจร่วมตามความเหมาะสม ดังนี้</p> <p>๒.๑ พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ๕ จังหวัด จัดตั้งจุดตรวจร่วมตามปมคมนาคมซึ่งเป็นรอยต่อระหว่างจังหวัด โดยปฏิบัติในลักษณะเช่นเดียวกับพื้นที่ควบคุมสูงสุด และให้เพิ่มการตรวจเอกสารการได้รับอนุญาตจากพนักงาน ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด</p> <p>๒.๒ พื้นที่ควบคุมสูงสุด ๒๓ จังหวัด จัดตั้งจุดตรวจร่วมตามปมคมนาคมซึ่งเป็นรอยต่อระหว่างจังหวัด การตรวจสอบการติดตั้งและการใช้งานแอปพลิเคชัน “หมอชนะ” สอบถามเหตุผลและที่หมายของการเดินทาง ในส่วนจังหวัดที่เป็นรอยต่อกับพื้นที่ควบคุม และพื้นที่เฝ้าระวังสูง (๑๑ จังหวัด) ให้การปฏิบัติของจุดตรวจเพิ่มความเข้มงวดและขีดความสามารถในการควบคุมพื้นที่</p> <p>๒.๓ พื้นที่ควบคุมและพื้นที่เฝ้าระวังสูง จัดตั้งจุดตรวจร่วม ชุดสายตรวจร่วม และสายตรวจย่อยเพื่อตรวจสอบคัดกรอง โดยปฏิบัติในลักษณะเช่นเดียวกับพื้นที่ควบคุมสูงสุดตามความเหมาะสม</p> <p>๒.๔ คำแนะนำในการประสาน</p> <p>๒.๔.๑ ให้จัดตั้งพื้นที่รองรับผู้สงสัยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (PUI) บริเวณจุดตรวจร่วม เพื่อควบคุมปมคมนาคมหลักในการเข้า - ออกจังหวัด</p> <p>๒.๔.๒ ให้รายงานที่ตั้งจุดตรวจร่วมให้ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) ทราบภายในเวลา ๑๖.๐๐ น. ของวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๔ และเมื่อมีการเปลี่ยนที่ตั้ง</p> <p>๒.๔.๓ สรุปรายงานผลการปฏิบัติของจุดตรวจฯ ให้ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) ทราบ ตามวงรอบประจำวันหรือเมื่อเกิดเหตุการณ์สำคัญ ทั้งนี้ให้เริ่มการปฏิบัติ ตั้งแต่เวลา ๐๖.๐๐ น. ของวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป โดยได้กำหนดแบบฟอร์มในการดำเนินการ ซึ่งจะประสานแจ้งหน่วยที่เกี่ยวข้องต่อไป</p>	

ระเบียบ วาระที่	ข้อสั่งการ	การมอบหมาย
	<p>นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย รายงานผลการปฏิบัติงานของ ศบค.กระทรวงมหาดไทย โดยได้รายงานข้อมูลโดยสรุป ดังนี้</p> <p>๑. การเตรียมการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ๕ จังหวัด ดังนี้</p> <p>๑.๑ จังหวัดสมุทรสาคร เตรียมการโรงพยาบาลสนาม จำนวน ๗ แห่ง เปิดทำการแล้ว ๒ แห่ง จำนวนเตียงรวม ๘๗๒ เตียง มีผู้เข้ารับการรักษาแล้ว ๗๑๖ เตียง คงเหลือ ๑๕๖ เตียง อีก ๕ แห่ง อยู่ระหว่างเตรียมการจัดเตรียมพื้นที่และจัดหาอุปกรณ์</p> <p>๑.๒ จังหวัดระยอง เตรียมการโรงพยาบาลสนาม จำนวน ๔ แห่ง เปิดทำการแล้ว ๓ แห่ง มีจำนวนเตียงรวม ๓๘๐ เตียง มีผู้เข้ารับการรักษาแล้ว ๑๕๗ เตียง คงเหลือ ๒๒๓ เตียง</p> <p>๑.๓ จังหวัดชลบุรี เตรียมการโรงพยาบาลสนาม จำนวน ๒ แห่ง ได้แก่ โรงแรมเบลล่า และศูนย์หน่วยบัญชาการนาวิกโยธินสัตหีบ มีจำนวนเตียงรวม ๓๒๐ เตียง มีผู้เข้ารับการรักษาแล้ว ๘๔ เตียง คงเหลือ ๒๓๖ เตียง</p> <p>๑.๔ จังหวัดจันทบุรี เตรียมการโรงพยาบาลสนาม จำนวน ๑ แห่ง ได้แก่ ศูนย์ประชาร่วมใจ (อำเภอเขาคิชฌกูฏ) จำนวน ๒๑๐ เตียง มีผู้เข้ารับการรักษาแล้ว ๕๕ คงเหลือ ๑๕๕ เตียง</p> <p>๑.๕ จังหวัดตราด เตรียมพื้นที่อาคารเอนกประสงค์ขององค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดตราด โดยสามารถรองรับได้ทั้งหมด ๕๐ เตียง ยังไม่มีผู้ใช้บริการ</p> <p>ในส่วนของกรุงเทพมหานคร ได้เตรียมโรงพยาบาลรองรับผู้ป่วย จำนวน ๔ แห่ง จำนวนเตียงรวมประมาณ ๑,๐๐๐ เตียง</p> <p>๒. การยกเลิกเที่ยวบินระหว่างท่าอากาศยานตราด - กรุงเทพมหานคร ของ ๒ สายการบิน ได้แก่ สายการบินบางกอกแอร์เวย์ ได้ยกเลิกทั้งหมดตั้งแต่วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๔ และสายการบินแอร์เอเชีย เหลือ ๒ เที่ยวบินที่ยังคงทำการบิน และจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ หากมีความจำเป็นที่ต้องยกเลิกเที่ยวบินต่อไป</p>	
๓	- ไม่มีประเด็นการประสานการปฏิบัติและการสนับสนุน	
๔	<p>ข้อสั่งการจากประธานในที่ประชุม ดังนี้</p> <p>๑. พิจารณากำหนดวันประชุมเพิ่มเติม และพิจารณาเชิญกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมการประชุมด้วย เนื่องจากกรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่ใหญ่ซึ่งต้องมีการบูรณาการการแก้ไขปัญหาาร่วมกัน</p> <p>๒. ให้มุ่งเน้นการแก้ไขการลักลอบเข้าเมืองตามแนวชายแดนอย่างเข้มข้นขึ้น</p> <p>๓. ขอให้เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบสถานประกอบการ หากพบผู้ประกอบการที่ฝ่าฝืนกฎระเบียบให้รายงานผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งมีอำนาจในการสั่งปิดสถานประกอบการนั้นทราบ</p> <p>๔. ศปม. กำหนดการเดินทางตรวจเยี่ยมพื้นที่เพื่อรับฟังปัญหาและแนวทางการปฏิบัติจากหน่วยปฏิบัติ ในพื้นที่ซึ่งจะกำหนดวัน เวลา และสถานที่ต่อไป</p>	ทุกหน่วยงาน